



ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง โครงการความร่วมมือรับนักเรียนจาก 17 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีพิเศษ

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ได้ขอความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนจาก 17 โรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ประกอบกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีแนวคิดและนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ชุมชนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่ให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา และเพื่อให้เกิดความร่วมมือและเพื่อรองรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงจัดโครงการความร่วมมือรับนักเรียนจาก 17 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีพิเศษ มีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

- 1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ตามโรงเรียนในข้อ 6.2
- 1.2 มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามที่แต่ละสาขากำหนด
- 1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีความพิการหรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ

2. สาขาวิชา จำนวนรับ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชา	จำนวนรับ	คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร
ทัศนศิลป์	20	1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์	20	ไม่ต่ำกว่า 2.00
ออกแบบแฟชั่น	20	2. สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM 3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา	จำนวนรับ	คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร
เทคโนโลยียาง	5	1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์	5	2. มี GPA ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ และ หน่วยกิต รวม 5 ภาคการศึกษา ดังนี้ - คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต GPA 2.50 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 หน่วยกิต GPA 2.00 - ภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต GPA ไม่กำหนด
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีผลิตพืช)	5	1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีผลิตสัตว์)	5	2. มี GPA ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ และ หน่วยกิต รวม 5 ภาคการศึกษา ดังนี้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง	5	- คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต GPA 2.00
เคมีอุตสาหกรรมสีเขียว	5	- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 หน่วยกิต GPA 2.00 - ภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต GPA ไม่กำหนด
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ	10	1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
ฟิสิกส์	5	2. มี GPA ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ และ หน่วยกิต รวม 5 ภาคการศึกษา ดังนี้ - คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต GPA 2.00 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 หน่วยกิต GPA 2.00 - ภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต GPA ไม่กำหนด

สาขาวิชา	จำนวนรับ	คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร
เคมี-ชีววิทยา	5	1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 2. มี GPA ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ และ หน่วยกิต รวม 5 ภาคการศึกษา ดังนี้ - คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต GPA 2.00 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 หน่วยกิต GPA 2.25 - ภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต GPA ไม่กำหนด
โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร	5	1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 2. มี GPA ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ และ หน่วยกิต รวม 5 ภาคการศึกษา ดังนี้ - คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต GPA 2.50 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 หน่วยกิต GPA 2.50 - ภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต GPA ไม่มีกำหนด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา	จำนวน	คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	20	มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
พัฒนาสังคม	20	
การจัดการสารสนเทศ	20	
ภาษามลายูและมลายูศึกษา	20	
ภาษาฝรั่งเศส	20	
ภาษาเยอรมัน	20	
ประวัติศาสตร์	20	
ศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์	20	

สาขาวิชา	จำนวน	คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร
ภาษาญี่ปุ่น	10	มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.25
ภูมิศาสตร์	20	1.เรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.25
ภาษาเกาหลี	10	มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
ภาษาจีน	10	มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ มีผลสอบวัดระดับความรู้ ภาษาจีน (HSK) ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้น
ภาษาอังกฤษ	5	1.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 2.มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคการศึกษา ในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 3.00

คณะวิทยาการอิสลาม

สาขาวิชา	จำนวนรับ	คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร
นวัตกรรมการธุรกิจอิสลาม	5	มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม	5	มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
การสอนอิสลามศึกษา	5	มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)	5	

คณะวิทยาการสื่อสาร

สาขาวิชา	จำนวนรับ	คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร
นิเทศศาสตร์	5	มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
นวัตกรรมการออกแบบสื่อ	5	
คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ เพื่อการจัดการ (กลุ่มการเรียนวิทย์)	3	1.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 2. มีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 2.1 วิทยาศาสตร์ จำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต 2.2 คณิตศาสตร์ จำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 2.3 ภาษาอังกฤษ จำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่า 7.5 หน่วยกิต
คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ เพื่อการจัดการ (กลุ่มการเรียนศิลป์คำนวณ)	2	1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 2. มีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 2.1 วิทยาศาสตร์ จำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต 2.2 คณิตศาสตร์ จำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 2.3 ภาษาอังกฤษ จำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่า 7.5 หน่วยกิต

คณะรัฐศาสตร์

สาขาวิชา	จำนวนรับ	คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร
การปกครอง	10	มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
การปกครองท้องถิ่น	10	
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	10	
นโยบายสาธารณะ	10	

/3. ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก...

3. ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก ดังนี้

วันที่	กิจกรรม
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	ผู้สมัครทุกคนต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mycas.com เพื่อยืนยันตัวตนและใช้ในการยืนยันสิทธิ์
1-13 ธันวาคม 2565	ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้ (User) และรหัสผ่าน (password) เข้าระบบทางเว็บไซต์ที่ https://e-admission.psu.ac.th สมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th โดยระบบจะเปิดตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 และระบบจะปิดในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 23.30 น.
11 มกราคม 2566	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www.pn.psu.ac.th หัวข้อ “โครงการ 17 สพม.” <i>นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปสอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก (กำหนดวันสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www.pn.psu.ac.th)</i>
1 กุมภาพันธ์ 2566	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ www.pn.psu.ac.th หัวข้อ “โครงการ 17 สพม.”
7-8 กุมภาพันธ์ 2566	ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ทางเว็บไซต์ https://student.mycas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สพาคท ทปอ.)
13 กุมภาพันธ์ 2566	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th

4. เอกสารการสมัคร และการอัปโหลดเอกสารเข้าระบบรับสมัคร

- 4.1 สำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ (หน้า-หลัง)
- 4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ระบุเลขจำนวน 13 หลัก
- 4.3 เอกสารแสดงผลงานหรือคุณสมบัติพิเศษ เช่น ใบประกาศ เกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง
แฟ้มสะสมงาน (portfolio) หรือหลักฐานอื่นๆ (ในกรณีสาขาวิชากำหนด)

หมายเหตุ สำหรับเอกสาร ตามข้อ 4.1- 4.3 ขอให้ Upload ผ่านระบบทางเว็บไซต์ <https://e-admission.psu.ac.th> ระหว่างวันที่ 1- 13 ธันวาคม 2565 (ปิดระบบรับสมัคร เวลา 23.30 น. ของวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

5. องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาคัดเลือก

5.1 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ไม่คิดค่าน้ำหนักคะแนน แต่ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศ จึงจะได้รับการพิจารณา)

5.2 การสอบสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย ทดสอบพิเศษ และข้อมูลอื่นๆของผู้สมัคร

/6. วิธีการพิจารณาคัดเลือก...

6. วิธีการพิจารณาคัดเลือก

6.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในเบื้องต้น หากผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่คณะ/สาขาวิชาที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ในคณะ/สาขานั้น

6.2 พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่เรียนในโครงการความร่วมมือรับนักเรียนจาก 17 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ประกอบด้วยโรงเรียนเดชะปัตตนิยานุกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ โรงเรียนประตู่โพธิ์วิทยา โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา โรงเรียนแม่ลานวิทยา โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย โรงเรียนยาบีบรรณวิทย โรงเรียนราชมนิรังสฤษฎ์ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา โรงเรียนศิริราชกูร์สามัคคี โรงเรียนสะนอพิทยาคม โรงเรียนสายบุรี (แจ้งประชาคาร) โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์

6.3 เมื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือก เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แล้วคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ ทดสอบความพร้อมทางการศึกษาเพิ่มเติม (สำหรับบางคณะ/สาขาวิชา) และพิจารณาข้อมูลประกอบอื่นๆ จากหลักฐานประกอบการสมัคร จากนั้นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ และตัดสินผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุด เมื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ผู้สมัครหรือบุคคลอื่นใดจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้

7. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความพร้อมทางการศึกษา ในวันที่ 11 มกราคม 2566 โดยผ่านทางระบบ Internet ที่เว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ www.pn.psu.ac.th หัวข้อ “โครงการ 17 สพม.”

8. การสอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่นักเรียนได้รับการคัดเลือก สถานที่และวันเวลาที่รายงานตัวสอบสัมภาษณ์จะแจ้งอีกครั้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หากไม่ไปสอบสัมภาษณ์ในวันเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ (โดยนำหลักฐานเอกสารการสมัคร ตามหัวข้อ 4.1 (ข้อ 2-4) ฉบับจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)

9. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โดยผ่านระบบ Internet ที่เว็บไซต์ www.pn.psu.ac.th หัวข้อ “โครงการ 17 สพม.”

10. การยืนยันใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผ่านระบบ TCAS)

ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบ TCAS (Thai University Central Admissions System) ทางเว็บไซต์ <https://student.mytcas.com> ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สพท. ทปอ.) มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

11. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยผ่านระบบ Internet ที่เว็บไซต์ <https://entrance.psu.ac.th>

12. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆครบถ้วนตามหลักสูตรข้อกำหนดและเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนด

13. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา

ติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของงานทะเบียนและงานรับนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี <http://regist.pn.psu.ac.th/main/>

14. การติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ

ติดต่อได้ที่ นางสาวทัศนีย์ ฤกษ์สโมสร งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 081-3680860 ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2565



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา สีสากเรียงศักดิ์)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์